

Trụ sở Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới
Hội nghị lần thứ 37-Cuộc họp khẩn cấp
Thông điệp từ Thống đốc (ngày 12 tháng 8 năm 2021)

Tính đến ngày hôm nay, số ca mắc mới trên 100.000 người trong tuần gần đây nhất đối trong tỉnh Iwate đã lên tới hơn 16.5 ca, tức vượt ngưỡng 15 ca.

Kể từ khi biến thể Delta được xác nhận ở đây vào đầu tháng 7, các trường hợp nhiễm mới với số ca lên tới hai con số đã được ghi nhận trong vài ngày qua. Ngoài ra, sự lây lan không chỉ giới hạn trong một khu vực hoặc một khu vực, mà rộng khắp cả tỉnh.

Biến thể Delta được cho là có khả năng lây nhiễm cao, ngay cả tiếp xúc nhỏ nhất cũng có khả năng lây nhiễm. Hơn nữa, mặc dù có thể không dẫn đến tình trạng nghiêm trọng, nhưng nhiều người bị nhiễm bệnh với các triệu chứng như sốt cao và cực kỳ mệt mỏi vẫn sẽ phải nhập viện.

Chúng ta đang ở giai đoạn mà chúng ta phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa quyết liệt để ngăn chặn sự gia tăng của số ca lây nhiễm. Nếu không, giường bệnh và các dịch vụ y tế sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng, dẫn đến không thể cứu sống những người mà lẽ ra có thể được cứu. Điều cấp thiết là chúng ta phải tránh tình trạng này.

Do đó, như một biện pháp tăng cường để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tỉnh sẽ tuyên bố Tình trạng khẩn cấp của tỉnh đối với Iwate.

Tôi hiểu rằng chúng ta đang bước vào mùa lễ hội và kỳ nghỉ hè, nhưng tôi muốn các bạn thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sau đây để giảm thiểu các tình huống tiếp xúc gần càng nhiều càng tốt.

Đối với tất cả cư dân Iwate, vui lòng hạn chế mọi chuyến đi không khẩn cấp và không cần thiết. Như tôi đã yêu cầu trước đây, vui lòng hủy hoặc hoãn bất kỳ chuyến đi chơi không khẩn cấp và không cần thiết nào mà bạn sẽ phải vượt qua các tuyến tỉnh, bao gồm cả du lịch giải trí và hoặc về thăm nhà.

Tôi biết rằng các bạn có kế hoạch gặp gỡ gia đình và người thân để tiến hành các

buổi lễ tưởng niệm liên quan đến Obon hoặc thăm mộ gia đình, hoặc thậm chí tổ chức tiệc nướng vào mùa hè. Tuy nhiên, vui lòng hủy hoặc hoãn các kế hoạch này trong Tình trạng Khẩn cấp. Nếu bạn phải tụ tập vì những trường hợp không thể tránh khỏi, vui lòng tuyệt đối tránh những bữa ăn gia đình quây quần bên nhau và những tình huống tương tự khác.

Chúng tôi cũng đang chứng kiến các trường hợp lây nhiễm từ những người trở về nhà từ các tỉnh khác. Ngay cả khi bạn đoàn tụ với những người bạn đã lâu không gặp, hãy tuyệt đối tránh dùng bữa cùng nhau, v.v.

Những người được tiêm chủng đầy đủ cũng đã bị nhiễm bệnh. Ngay cả khi bạn không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ, bạn vẫn có thể lây lan vi-rút mà không nhận ra. Vui lòng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như đeo khẩu trang cho đến khi phần lớn số dân đã được tiêm phòng đầy đủ.

Đối với các doanh nghiệp, vui lòng tiếp tục thúc đẩy làm việc từ xa, làm việc theo ca luân phiên và các cuộc họp trực tuyến càng nhiều càng tốt để giảm bớt sự tiếp xúc với những người khác.

Cũng đã ghi nhận được những ca bị nhiễm do tham gia các buổi tiệc khi đi công tác. Vì vậy nếu bạn cần phải đi công tác, hãy tuân theo các biện pháp chống dịch một cách triệt để.

Ngoài ra, vui lòng thực hiện các biện pháp chống dịch tại ngay tại nơi làm việc của bạn bao gồm phòng nghỉ giải lao, phòng thay đồ, phòng hút thuốc, nhà ăn, v.v.

Đối với các nhà hàng, tôi muốn tiếp tục yêu cầu bạn tuân thủ triệt để các nguyên tắc dành riêng cho ngành và tham gia vào chương trình “Xác thực An toàn Nhà hàng Iwate”.

Tôi hiểu rằng các nhà hàng và nhiều doanh nghiệp khác có thể bị ảnh hưởng về mặt tài chính vì số lượng người ra ngoài sẽ giảm với tuyên bố này. Chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Đối với trường học, vui lòng xem xét lại bất kỳ hoạt động ngoài trường học nào, đặc biệt nếu nó liên quan đến tương tác với bên bên ngoài. Cũng xin vui lòng tạm dừng

các hoạt động câu lạc bộ trong mùa hè.

Đối với các cơ sở y tế, vui lòng chủ động tiến hành các xét nghiệm đối với những người có các triệu chứng như sốt.

Tốc độ lây nhiễm trên cả nước không hề chậm lại. Nguy cơ lây nhiễm ở Iwate cũng đang gia tăng hơn bao giờ hết. Gửi tới tất cả người dân và du khách, tôi kêu gọi sự hợp tác của các bạn để ngăn chặn sự gia tăng của các trường hợp mới không chỉ để bảo vệ chính bạn mà còn cho gia đình, người thân và bạn bè của bạn.

Tình trạng Khẩn cấp của Tỉnh sẽ được dỡ bỏ khi số ca mắc mới trên 100.000 người trong tuần gần đây nhất đối với Iwate giảm xuống còn 10 người trở xuống. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu đó càng sớm càng tốt.

Ngày 12 tháng 8 năm 2021

Thống đốc tỉnh Iwate

Tasso Takuya